



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



HỘI ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH TẠI HÀ NỘI, NAM ĐỊNH

Gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn



Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng bà con đồng hương Thái Bình tại Hà Nội dự buổi gặp mặt.

Sáng ngày 9/3, Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội tổ chức gặp mặt nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. Tới dự có các đồng chí: Trần Quốc Vương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình qua các thời kỳ. Về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội hiện có hơn 5.000 hội viên, sinh hoạt ở 70 chi hội. Thời gian qua, Ban liên lạc Hội làm tốt vai trò đầu mối tập hợp, kết nối những người con Thái Bình xa quê, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Hội và các chi hội đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần trong xây dựng các công trình tri ân, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế.

Năm 2024, Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội tiếp tục củng cố, xây dựng Hội và các chi hội vững mạnh, thực sự là ngôi nhà chung của những người con Thái Bình xa quê. Tiếp tục

đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Thái Bình giàu mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy vui mừng thông báo tới bà con đồng hương Thái Bình tại Hà Nội một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đó là rất đáng phấn khởi và quan trọng nhưng mới chỉ là bước khởi đầu trên chặng đường phát triển mới của tỉnh. Bởi trong giai đoạn tới Thái Bình đặt ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Đồng chí thông tin

về một số nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó Thái Bình phấn đấu đến năm 2030 trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và đến năm 2050 là địa phương có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ, là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp, năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh đang đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế, nhất là phát triển kinh tế hướng biển, cụ thể là phát triển Khu kinh tế Thái Bình với nhiều khu công nghiệp

(Xem tiếp trang 4)
DUY TÙNG

SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Cần sự quyết tâm và đồng thuận

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, tỉnh ta có 28 đơn vị hành chính cấp xã chịu tác động của việc sắp xếp. Mặc dù Thái Bình đã có kinh nghiệm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 song đây là chủ trương lớn, tác động đến nhiều lĩnh vực nên cần quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

KỶ 1: LỢI ÍCH TỪ VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Giai đoạn 2019 - 2021, Thái Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Bộ máy tinh gọn, biên chế tinh giản, tiết kiệm ngân sách nhà nước, tạo điều kiện huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) là đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ thị trấn Diêm Điền (trước đây) và 2 xã Thụy Hà, Thụy Lương. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, sau 4 năm thực hiện sáp nhập, thị trấn Diêm Điền không chỉ có quy mô diện tích và dân số lớn mà đang phát triển mạnh mẽ, xứng tầm đô thị hướng biển hiện đại. Ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Sau sáp nhập, số lượng cán bộ, công chức của thị trấn giảm từ 60 người xuống còn 23 người. Cùng với sắp xếp lại tổ chức, bộ máy hành chính bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cấp ủy,

chính quyền địa phương đã ưu tiên chuyển đổi các loại giấy tờ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Được sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, các nhiệm vụ chính trị của địa phương đều hoàn thành tốt và đạt được nhiều kết quả toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2020, 2021, 2022) của thị trấn đạt 13,36%/năm; riêng năm 2023 tổng giá trị sản xuất đạt 3.770 tỷ đồng, tăng 20,37% so với năm 2022. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Thị trấn hiện có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị đồng bộ với nhiều dự án trọng điểm của trung ương, của tỉnh, của huyện đầu tư xây dựng, là vùng trọng điểm phát triển của Khu kinh tế Thái Bình. Sắp xếp đơn vị hành chính đối với thị trấn Diêm Điền là tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong quy hoạch là vùng lõi quan trọng phát triển đô thị của Thái Thụy giai đoạn 2030 - 2035.

(Xem tiếp trang 3)
NHÓM PHƯƠNG VIÊN

THÁI THUY

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp

Thời gian qua, phong trào phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Thái Thụy. Qua phong trào, nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn, tự tin, mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, phát triển kinh tế, khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ trong thời đại mới; tạo nguồn cảm hứng tích cực lan tỏa đến nhiều chị em khác.

Những ngày tháng 3, cơ sở sản xuất đồ ăn nhanh của chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Miếu, xã Thụy Chính rất nhộn nhịp. Hơn 10 công nhân, mỗi người một việc, từ chế biến, đóng gói, dán nhãn đều được thực hiện rất nhanh để kịp giao hàng cho các đại lý, siêu thị. Chị Hoa tâm sự: Từ nhỏ tôi đã thích việc bếp núc. Năm 2017, tôi lên Hà Nội

mở cửa hàng đồ ăn handmade bán các loại bánh su kem, bánh gạo nhân phô mai, bánh korokke... Cửa hàng lúc nào cũng đông khách, tôi có ý tưởng mở thêm xưởng sản xuất. Nhận thấy chi phí mở xưởng ở Hà Nội rất tốn kém, sẵn có mảnh đất vườn hơn 2.000m² ở quê, tôi quyết định về quê đầu tư gần 500 triệu đồng xây nhà xưởng, mua máy làm bánh, tủ cấp đông, xây dựng thương hiệu Thảo Linh Linh chuyên sản xuất đồ ăn nhanh như khoai lang kén, bánh gà, bánh sữa tươi... Tôi chọn hướng đi lâu dài với các sản phẩm này vì đồ ăn nhanh rất thông dụng, chế biến không quá cầu kỳ, giá bán vừa phải, phù hợp với khẩu vị mọi đối tượng.

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN THẨM



Sản phẩm đồ ăn nhanh thương hiệu Thảo Linh Linh của chị Nguyễn Thị Hoa, xã Thụy Chính (Thái Thụy) được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm

(Xem trang 2)



Nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Thái Bình hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ smart banking.